

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống
lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam
(28/3/1935 – 28/3/2020)

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, để đánh thắng các thế lực xâm lược lớn mạnh hơn ta nhiều lần, dân tộc Việt Nam luôn luôn thấm nhuần quan điểm “đem đại nghĩa để thắng hung tàn”, “lấy chí nhân để thay cường bạo, biết lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều, động viên sức lực của toàn dân tộc để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù Quân và dân ta thực hiện cả nước đánh giặc, kháng chiến toàn dân, kháng chiến trường kỳ, tự lực cánh sinh là chính; mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi làng xóm, đường phố là là một pháo đài, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi vũ khí có trong tay.

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (Ngày 03/02/1930), lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam bước sang một trang mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đánh đổ đế quốc, xóa bỏ chế độ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội; tại Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10 năm 1930) đã thông qua luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng soạn thảo: Trong đó, vạch rõ. Đảng phải lãnh đạo và phát động quần chúng đấu tranh giai cấp, từ đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, tiến tới khởi nghĩa vũ trang đánh đổ chính quyền địch, giành chính quyền về tay công nông. Trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, lực lượng dân quân tự vệ đã có những đóng góp hết sức to lớn. Nhận thức rõ vai trò rất quan trọng của lực lượng Dân quân tự vệ trong chiến tranh nhân dân, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định “đó là một lực lượng chiến lược trong suốt quá trình đấu tranh vũ trang cách mạng ở nước ta”. Trong nghị quyết đầu tiên về đường lối quân sự, Đảng ta đã nêu vấn đề thành lập các đội tự vệ, quân đội công nông. Đặc biệt, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc) ngày 28-3-1935, Đảng ta đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”, lần đầu tiên, những nguyên tắc xây dựng về chính trị cũng như quân sự của lực lượng nửa vũ trang cách mạng của Đảng được đề ra một cách cơ bản và tương đối toàn diện; thể hiện quan điểm giai cấp, quan điểm quần chúng và quan điểm thực tiễn trong đường lối cách mạng của Đảng. Đặc biệt, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Tháng 5 năm 1941) đã vạch ra phương hướng và những biện pháp tập hợp các lực lượng quần chúng trong Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Gọi tắt là Việt Minh). Đó là những người hăng hái, trung thành hơn trong các đoàn thể cứu quốc để tổ chức ra Tự vệ cứu quốc và Tiểu tổ dân quân, tự vệ cứu quốc là tổ chức để bảo vệ các tổ chức quần chúng trong khi đấu tranh và bảo vệ cách mạng, còn tiểu tổ dân quân là một tổ chức cao hơn tự vệ đội và thấp hơn đội dân quân chính thức. Các đội cứu quốc quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, dân quân ba Tơ, dân quân Bắc Sơn, cùng hàng ngàn đội tự vệ, tự vệ chiến đấu rộng khắp các địa phương trên cả nước sinh ra và lớn lên trong cao trào đấu tranh cách mạng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền.

Thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền (Năm 1940 – 1945), đi đôi với chủ trương mở rộng và củng cố các đội tự vệ ở khắp các vùng nông thôn, thành thị; Đảng ta đã chủ trương thành lập các đội tự vệ cứu quốc, các tổ, tiểu đội du kích cứu quốc và các đội du kích chính thức. Các đội tự vệ đã trở thành tổ chức vũ trang quần chúng của các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt minh, được xây dựng ở các căn cứ, địa phương có điều kiện; đã phối hợp với các đơn vị cứu quốc quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm nòng cốt cho quần chúng thực hiện vũ trang khởi nghĩa từng phần, tiến hành chiến tranh du kích cục bộ, xây dựng và mở rộng các căn cứ Việt Bắc, Đông bắc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ba Tơ...đến tháng 8 năm 1945 lực lượng Dân quân tự vệ đã phát triển lên tới vài chục nghìn người cùng với giải phóng quân và toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa

Ngày 02 tháng 9 năm 1945 nước Việt nam dân chủ Cộng hòa ra đời trong vòng vây của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế, trong một thời gian ngắn lực lượng Dân quân tự vệ được Mặt trận Việt Minh tổ chức rộng khắp ở các làng xã, đường phố trong cả nước gồm hàng chục vạn người đã tích cực tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Sau cách mạng tháng tám năm 1945, quân đội Pháp được quân đội Anh giúp sức đã nổ súng gây chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2 (Ngày 23/9/1945). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các địa phương ở miền Nam nhất là Nam Bộ và cực nam Trung bộ, lực lượng Dân quân tự vệ phát triển lớn mạnh về mọi mặt, là một trong ba thứ quân làm nòng cốt cho chiến tranh nhân dân. Là lực lượng vũ trang cơ sở luôn bám đất, bám dân, kết hợp giữa vũ khí thô sơ và hiện đại, lực lượng dân quân tự vệ đã sáng tạo ra nhiều cách đánh giặc tài tình, độc đáo, làm cho địch những tổn thất nặng nề. Hoạt động của dân quân tự vệ đã tạo điều kiện thuận lợi và tạo ra nhiều cơ hội để bộ đội chủ lực tập trung mở những chiến dịch lớn, những trận đánh quyết định vào những hướng, những mục tiêu quan trọng trên các chiến trường. Lực lượng dân quân tự vệ là nguồn cung cấp nhân lực vô tận và quý giá của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, bổ sung cho bộ đội những cán bộ chiến sỹ có phẩm chất tốt, giàu kinh nghiệm chiến đấu.

Từ đầu năm 1947, lực lượng dân quân tự vệ đã phát triển lên gần 3 triệu người; phòng Dân quân tự vệ (nay là Cục dân quân tự vệ) và hệ thống cơ quan Dân quân tự vệ từ Quân khu đến các địa phương được thành lập để chỉ đạo xây dựng phong trào. trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ bằng các loại vũ khí thô sơ, tự tạo và vũ khí lấy được của địch, lực lượng Dân quân tự vệ và du kích đã cùng nhân dân xây dựng làng xã chiến đấu,, kiên cường bám đất, bám dân, tiêu diệt phá tề, trừ gian; tích cực phối hợp với bộ đội địa phương chống địch càn quét, bao vây, bức hàng, bức rút nhiều đồn bốt địch, giải phóng làng xã, mở rộng các khu căn cứ dục kích; thực hiện tích cực kiểm chế, căng kéo lực lượng địch, buộc địch phải phân tán đối phó, tạo điều kiện cho ta bảo vệ vùng tự do và phục vụ các chiến dịch trên khắp các chiến trường.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Dân quân tự vệ và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23,1/50 vạn quân địch (chiếm tỉ lệ 46,2% tổng số lực lượng địch bị tiêu diệt); làm tan rã 20 vạn tên (chiếm tỷ lệ 40%) và kiểm chế, phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường, khiến bại tướng Na Va phải thú nhận “Quân Pháp đông nhưng chỉ để được 10% lực lượng cơ động chiến

lực”. Vì vậy, chiến công của lực lượng Dân quân tự vệ và Bộ đội địa phương đã góp phần cùng Bộ đội chủ lực, giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” và giải phóng hoàn toàn miền Bắc, năm 1955. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta giành thắng lợi đã chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Lực lượng Dân quân, du kích và tự vệ đã đóng góp công sức và xương máu vô cùng to lớn vào chiến công chung của toàn dân tộc.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống Mỹ cứu nước đấu tranh giải phóng ở miền Nam, lực lượng Dân quân tự vệ ở miền Bắc đã tích cực tham gia cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, phong kiến, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất; tham gia bắt gọn nhiều tên biệt kích Mỹ, Ngụy tung ra miền Bắc (nhất là những năm 1960-1963). Trong chống chiến tranh phá hoại miền Bắc chủ yếu bằng không quân, hải quân hiện đại của đế quốc Mỹ, lực lượng dân quân tự vệ ở miền Bắc đã được tăng cường trang bị nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại như: Súng máy phòng không 12,7mm, 14,5mm, pháo cao xạ...cùng với mạng lưới bắn máy bay địch bay thấp bằng súng bộ binh hình thành lưới lửa tầm thấp dày đặc vô cùng lợi hại đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội phòng không, không quân bắn rơi nhiều máy bay địch (riêng lực lượng Dân quân tự vệ đã độc lập bắn rơi 424 chiếc), bắt sống nhiều giặc lái, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch.

Lực lượng dân quân tự vệ còn làm tốt trong công tác phòng không nhân dân ở cơ sở, xây dựng rất nhiều công trình phòng tránh, khắc phục hậu quả đánh phá của địch; tiến hành rà phá bom mìn, thủy lôi, chống địch phong tỏa bằng đường biển...Lực lượng Dân quân tự vệ đã có 183 triệu lượt người huy động tham gia đảm bảo giao thông góp phần chi viện sức người, sức của có hiệu quả cho chiến trường miền Nam.

Lực lượng Dân quân tự vệ ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tỏ rõ khả năng anh dũng phi thường, luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các hình thức đánh địch hết sức phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 3 mũi giáp công, hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ; thực hiện trụ bám kiên cường, giữ thế xen kẻ với địch. Qua hơn 20 năm chiến đấu cực kỳ anh dũng, mưu trí, sáng tạo lực lượng dân quân du kích và tự vệ miền Nam đã cùng với bộ đội địa phương và các lực lượng làm thất bại hoàn toàn các chủ trương chiến lược của địch như: “Bình định, áp chiến lược”, gom dân “tát nước bắt cá”, “chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”...đã góp phần vô cùng quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Từ khi cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Dân quân tự vệ đã làm nòng cốt cho nhân dân ở cơ sở khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực rà phá bóc gỡ bom mìn của địch sót lại sau chiến tranh để nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục truy quét tàn quân, bọn phản động của địch còn cài cắm lại. Lực lượng Dân quân tự vệ đã được huy động hàng triệu lượt người tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới; phối hợp và phục vụ bộ đội chiến đấu góp phần

quan trọng vào thắng lợi của 2 cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam; phối hợp với Công an nhân dân và các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Quán triệt thực hiện đường lối đổi mới trong các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa VI, VII, VIII và các nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ngày 29/9/1989 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra các Chỉ thị số 55/BBT, ngày 29/01/1990 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 29/HĐBT về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương, lực lượng Dân quân tự vệ đã được tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế tinh gọn hơn, chất lượng tổng hợp của Dân quân tự vệ, nhất là chất lượng về chính trị từng bước được nâng lên; việc xây dựng Dân quân tự vệ ngày càng được gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn biên giới, biển đảo và trọng điểm nội địa. Lực lượng Dân quân tự vệ ở nhiều địa phương đã chuyển hướng mạnh mẽ vào nhiệm vụ chiến đấu trị an ở cơ sở, góp phần tích cực làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh trên phạm vi cả nước.

Tháng 01 năm 1996 Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ra đời đây là văn bản có tính pháp lý cao nhất của Nhà nước nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện cả về tổ chức, huấn luyện, hoạt động và công tác bảo đảm theo chức năng, nhiệm vụ chặt chẽ, thống nhất; với cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu, lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được củng cố, huấn luyện, hoạt động có hiệu quả hơn; phát huy tốt hơn vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và phối hợp với các lực lượng khác góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, cơ sở.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (khóa IX) về tăng cường quốc phòng và an ninh, Nghị quyết Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới, ngày 29 tháng 4 năm 2004 Ủy ban Thường vụ quốc hội đã ban hành Pháp lệnh dân quân tự vệ, ngày 02 tháng 11 năm 2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 184/2004/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Bộ quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành các Thông tư, Quyết định để triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện pháp lệnh Dân quân tự vệ còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, vướng mắc, nhất là trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Dân quân tự vệ biên; chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ

trong huấn luyện và hoạt động chưa phù hợp với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay.

Thông qua tổng kết 6 năm (2002-2008) thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới; báo cáo kết quả kiểm tra theo Chương trình số 37-CTr/TW ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ở 3 Tỉnh ủy (Vinh Long, Bình Dương, Yên Bái); 2 Đảng ủy Quân khu (Quân khu 7 và Quân khu 2), 2 Đảng ủy quân sự tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ); Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội khóa XI (năm 2006) đã tổ chức giám sát thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ ở 4 Quân khu, 8 tỉnh, thành phố. Sau kiểm tra, giám sát và tổ chức hội nghị tổng kết: Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội và hầu hết các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đều có kiến nghị với Quốc hội nâng Pháp lệnh Dân quân tự vệ lên thành Luật Dân quân tự vệ.

Ngày 23 tháng 11 năm 2009, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12, đã thông qua Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 với số biểu quyết cao, Chủ tịch nước đã ký lệnh số 20/2009-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2009 về việc Công bố Luật Dân quân tự vệ. Để bảo đảm Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, Ban soạn thảo đã chỉ đạo cơ quan thường trực soạn thảo các Nghị định của Chính phủ, Thông tư Bộ Quốc phòng, Thông tư liên bộ để triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

Trong 66 Điều, Luật Dân quân tự vệ giao cho Chính phủ quy định chi tiết 16 nội dung và giao cho Bộ Quốc phòng hướng dẫn 14 nội dung; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ giao cho Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết 13 nội dung. Từ các quy định hướng dẫn trên, Bộ Quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các bộ chức năng trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, Bộ Quốc phòng cùng với các bộ, ngành liên quan ban hành 5 Thông tư liên bộ, 2 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 19 Thông tư của Bộ Quốc phòng và các Quyết định hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ; bảo đảm sự động bộ thống nhất của hệ thống văn bản và thời gian quy định sớm đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống.

Có thể nói những văn bản trên là bước cụ thể hóa đồng bộ nhất, có ý nghĩa hết sức quan trọng đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; đồng thời ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò chiến lược của lực lượng Dân quân tự vệ để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quân chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng, bản, với từng căn nhà, đường phố, công, nông lâm trường, nhà máy, xí nghiệp.

Sống chiến đấu trong lòng dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. trong suốt 85 năm vượt qua đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn; đã góp phần toàn đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân giành những thắng lợi lịch sử trong cách mạng tháng 8 năm 1945, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước. Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ là để ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng Dân quân tự vệ qua các thời kỳ đã có nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong đó có những tập thể tiêu biểu như: Đại đội dân quân gái Ngư Thủy - Lệ Thủy Quảng Bình, Đại đội Dân quân gái Tiền Hải - Thái Bình, trung đội lão Dân quân Hoàng Hóa - Thanh Hóa, Dân quân du kích huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày - Bến Tre...và hàng ngàn, hàng vạn tấm gương anh hùng tiêu biểu khác đã góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam - dân tộc anh hùng.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng của Dân quân tự vệ Việt Nam, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Đắk Nông đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ luôn tự hào với truyền thống xây dựng, chiến đấu vẻ vang của mình, càng thường xuyên nêu cao cảnh giác, xây dựng ý chí chiến đấu, phấn đấu xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển với tốc độ nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện.

Chiến tranh đã lùi dần vào quá khứ nhưng các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không ngừng các hoạt động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam bằng các hình thức “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ. Xác định rõ vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ trong thế trận chiến tranh nhân dân hiện nay, Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh luôn luôn xác định “nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, trong đó lực lượng dân quân tự vệ luôn được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương của tỉnh”. Coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, được đặt trong các chương trình, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tạo sự chuyên biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng quân sự địa phương, đồng thời tạo điều kiện về mọi mặt cho lực lượng dân quân tự vệ hoạt động có hiệu quả trong mọi tình huống. Tổ chức dân quân tự vệ không ngừng được chăm lo xây dựng và củng cố đội ngũ, cán bộ lãnh đạo dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị

vững vàng, trình độ năng lực. Cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục cho đội ngũ dân quân tự vệ luôn nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, kinh tế với quốc phòng của các địa phương, để cán bộ chiến sỹ hiểu rõ, thực sự phát huy hết được khả năng của mình trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong những năm qua Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ không những vững mạnh về chính trị mà lực lượng này luôn được củng cố về tổ chức, biên chế bảo đảm đúng số lượng, chất lượng, trang bị đầy đủ các loại vũ khí theo qui định. Quán triệt tinh thần của Nghị quyết 28 của Ban chấp hành TW khóa IX là: lực lượng dân quân tự vệ phải vừa là dân, vừa là quân; ở đâu có Đảng, có dân là ở đó có tổ chức dân quân tự vệ. Tỉnh luôn nắm vững quan điểm của Đảng để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân ở cơ sở trước hết là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trong khu vực phòng thủ bền vững; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội của quân chúng; xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Cùng với lực lượng dân quân tự vệ cả nước, trong điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, nhưng Tỉnh uỷ và UBND tỉnh luôn luôn xác định phải không ngừng quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần và sự quan tâm chỉ đạo để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện gắn với phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh, trong đó lực lượng dân quân tự vệ có vị trí quan trọng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương. Để đáp ứng yêu cầu đó mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng dân quân tự vệ trên từng vị trí công tác cần phải phấn đấu tích cực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ thù hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Phát huy những thành tích đã đạt được trong 85 năm qua của lực lượng dân quân tự vệ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ qua các thời kỳ và lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh tiếp tục phấn đấu để xây dựng lực lượng quân tự vệ vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đối với tỉnh ta, trong quá trình phát triển cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp mới về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua 85 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Dân quân tự vệ của nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng vô cùng tự hào với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ và cũng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam, để chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của Dân quân tự vệ, một bộ phận trọng yếu

trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguồn: Ban Dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.